

## สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18/2555 (ด้านบริหาร) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่าได้ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ตามหนังสือเชิญสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ด่วนที่สุด ที่ สพม 0003/ว 246 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เนื่องจาก ขณะนี้ ได้มีคณะกรรมการสรรหาครบตามองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนดแล้ว และคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่เร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ เนื่องจากสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองชุดปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 จึงต้องกำหนดแนวทางพิจารณาในการสรรหาสมาชิกและวิธีปฏิบัติในการเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติมอบหมายให้นายปริชญ์ ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาต่อไป และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเมืองทราบการมอบหมายดังกล่าวด้วย

### 2. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายแท้จริง ศิริพานิช) เสนอ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 จำนวน 2 ราย ดังนี้

(1) นายพิชัย ธานีรณานนท์ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสิทธิความปลอดภัยในระบบการจราจรและการขนส่ง

(2) นายวิทยา ขาดิษฐ์ชาชัย ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

### 3. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2555

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2555 ตามที่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายแท้จริง ศิริพานิช) เสนอ

### 4. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล แทนอนุกรรมการที่ขอลาออก

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอชื่อ นางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด ให้ได้รับการแต่งตั้ง  
เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และความเสมอภาคของ  
บุคคล แทนพลอากาศตรี นายแพทย์ บรรหาร กอนันต์กุล อนุกรรมการที่ขอลาออก

---